

Kết nối và Sẻ chia Ý tưởng cùng BarCamp Đà Nẵng 2015

Lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng, sự kiện BarCamp 2015 do Tổ chức Cộng đồng QTN Global phối hợp cùng Đại học Duy Tân tổ chức trong ngày 25/1/2015 đã “thổi bùng” lên những ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và thực sự trở thành ngày hội kết nối cũng như sẻ chia ý tưởng của hàng trăm bạn trẻ đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và THPT trên địa bàn thành phố.



Đại diện QTN Global tặng hoa cho Đại học Duy Tân và nhà tài trợ

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Palo Alto, bang California (Mỹ) vào năm 2005, cho đến nay, sự kiện BarCamp đã lan rộng đến hơn 350 thành phố và khắp các châu lục trên thế giới. Tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 2009, BarCamp đã lan tỏa đến hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với tính chất là một chuỗi các hội thảo mở mà bất kỳ ai tham dự đều có thể là một diễn giả, BarCamp đã tạo cơ hội cho những ý tưởng của các bạn trẻ được kết nối với nhau, kết nối với các nhà tuyển dụng, nhà tài trợ góp phần hình thành nên những nhóm Startup và tạo thêm nguồn lực phát triển cho các dự án trong thực tế.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Lưu Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Tư vấn hỗ trợ Sinh viên, Đại học Duy Tân nhấn mạnh: *"Lần đầu tiên đến với thành phố biển Đà Nẵng và giữ biểu tượng ngọn lửa của BarCamp quốc tế, sự kiện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ lan tỏa thật nhiều ý tưởng và giá trị bổ ích đến nhiều người, nhiều đối tượng, từ sinh viên cho đến những chuyên gia hàng đầu. Những dự án được triển khai trong thực tế với điểm xuất phát từ các ý tưởng tuyệt vời được trình bày trong từng chủ đề của BarCamp sẽ góp phần duy trì ngọn lửa của sự đam mê, nhiệt huyết và thấp sáng những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ."*



Diễn giả Lý Đình Quân chia sẻ về Hệ Sinh thái Khởi nghiệp của Đà Nẵng

32 bài diễn thuyết xoay quanh 4 chủ đề: Công nghệ Thông tin, Giáo dục, Khởi nghiệp và Thiện nguyện với sự tham gia chia sẻ của lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn, các doanh nhân trẻ,... đã được trình bày và thảo luận sôi nổi tại BarCamp Đà Nẵng 2015. Những vấn đề được đề cập đến trong chuỗi hội thảo mở của BarCamp Đà Nẵng 2015 đã giúp sinh viên Duy Tân nói riêng và sinh viên Đà Nẵng nói chung hiểu rõ hơn vai trò của việc khảo sát thị trường đối với sự phát triển của các game di động, nắm bắt được những xu hướng của công nghệ lập trình 2015, tích lũy cho mình những bí quyết mang đến thành công bước đầu trên con đường tạo lập sự nghiệp hay bổ sung vào “cầm nang” học tập những phương pháp học thông minh, cách tự học hiệu quả,... và cùng nhau đóng góp ý kiến, hoàn thiện hơn nữa các dự án thiện nguyện vì cuộc sống xã hội ngày càng tươi đẹp.

Không giới hạn nội dung diễn thuyết, thính giả cũng có thể là một diễn giả, sự kiện BarCamp Đà Nẵng 2015 diễn ra tại Đại học Duy Tân đã tạo cho các bạn trẻ cơ hội giao lưu, kết nối bạn bè, thỏa sức sẻ chia ý tưởng và nâng cao những kỹ năng mềm cho bản thân.

(Truyền Thông)